

บาท/ดอลลาร์ภาคเข้าแข็งค่าทดสอบแนวต้าน 30 บ./ดอลลาร์, ธปท.พยายามแทรกแซง

*บาท/ดอลลาร์ภาคเข้าแข็งค่าขึ้นอย่างมาก และเข้าทดสอบแนวต้านสำคัญที่ 30 บาท/ดอลลาร์ ขณะที่ดีลเลอร์ระบุว่า ธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.) พยายามเข้าแทรกแซง เพื่อไม่ให้บาทแข็งค่าผ่านแนวต้านดังกล่าวไปภายในเวลาอันรวดเร็ว

*ดอลลาร์ในตลาดนิวยอร์กวันนี้ ร่วงลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ 8 เดือน เมื่อเทียบกับยูโร ขณะที่การผ่อนคลายนโยบายการเงินที่น่าประหลาดใจของทางธนาคารกลางญี่ปุ่น(บีโอเจ) กระตุ้นความต้องการเสี่ยง รวมทั้งกระตุ้นแรงซื้อสกุลเงินและสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนสูง

*การตัดสินใจของบีโอเจ ที่ลดเป้าหมายอัตราดอกเบี้ยประเภทข้ามคืน และตั้งกองทุนซื้อสินทรัพย์ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ เกิดขึ้นในขณะที่ตลาดคาดว่าธนาคารกลางสหรัฐ(เฟด) จะผ่อนคลายเชิงปริมาณ(QE) อีกครั้งในปีนี้

*เมื่อช่วงเย็นวานนี้ ธปท.ออกประกาศผ่อนคลายระเบียบควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ เพื่อให้ภาคเอกชนมีความคล่องตัวในการบริหารจัดการเงินตราต่างประเทศมากขึ้น และลดต้นทุนในการดำเนินธุรกิจ โดยมีผลวันที่ 12 ต.ค.นี้

*การผ่อนคลายระเบียบดังกล่าว ครอบคลุมถึงการผ่อนผันให้บริษัทในประเทศที่มีแหล่งเงินได้ค้าสินค้าหรือบริการจากต่างประเทศ โอนเงินตราต่างประเทศในบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ เพื่อชำระค่าสินค้าหรือบริการให้แก่บริษัทอื่นในประเทศได้

*09.08 น. บาท/ดอลลาร์อยู่ที่ 30.03/05 จาก 30.12/17 เมื่อวาน ขณะที่ใน offshore อยู่ที่ 30.02/06 จาก 30.13/16 เมื่อวาน

*เยน/ดอลลาร์ อยู่ที่ 83.18/19 จาก 83.21 ในตลาดนิวยอร์กเมื่อวาน

*ยูโร/ดอลลาร์ อยู่ที่ 1.3824/26 จาก 1.3839 ในตลาดนิวยอร์กเมื่อวาน

“ยังไม่หลุด (30 บาท/ดอลลาร์) ยังอยู่ แข็งค่าขึ้นมาตาม regional และยูโรที่ขึ้นมาแรง แบงก์ชาติก็พยายามดูแลอยู่” ดีลเลอร์ กล่าว

เขา กล่าวว่า เงินบาทเข้านี้แข็งค่าขึ้นมาก และมาทดสอบแนวต้านสำคัญทางจิตวิทยาที่ระดับ 30 บาท/ดอลลาร์ แต่ยังไม่สามารถผ่านไปได้ โดยเงินบาทได้แรงหนุนจากกระแสเงินทุนที่ยังไหลเข้ามาในภูมิภาค รวมถึงยูโรที่แข็งค่าขึ้นมากเช่นกัน เมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ

ดีลเลอร์ ระบุว่า ธปท.พยายามเข้าแทรกแซงเพื่อไม่ให้บาททะลุแนวต้าน 30 ดอลลาร์ เร็วเกินไป ทำให้ในวันนี้แนวต้านของเงินบาทจะอยู่ที่ 30.00 และหากอ่อนตัวระหว่างวัน ไม่น่าจะเกินแนวรับ 30.07

Source: Bisnews

***อัตราแลกเปลี่ยนที่ปรากฏในรายงานข้างต้น เป็นอัตราแลกเปลี่ยนที่ใช้ซื้อขายระหว่างธนาคาร
มิใช่อัตราแลกเปลี่ยนที่ ธสน. ซื้อ/ขายกับลูกค้า
ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2211-2214**

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับขอหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้